



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**193 สนามบิน!**  
**จัด 'สัมมนา' ละลาย**  
**ยุโรปชนพิชเควิก** สนามบินนานาชาติสภายุโรป  
**โลกคิด '2 วัน 1 ล้าน'** ประเมินสถานการณ์ธุรกิจการบิน  
ระบุมือที่เดือน ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**193 สนามบิน! ☆ ต่อจากหน้า 1**

ข้างหน้า ทำอากาศยานนานาชาติ 193 แห่ง จากทั้งหมด 980 แห่งในยุโรป ต้องล้มละลาย หากธุรกิจสายการบินยังไม่ฟื้นตัวในสิ้นปี นายกรัฐมนตรีเผย หากฝรั่งเศสไม่สกัดไวรัสอย่างเข้มงวด อาจทำให้ห้องฉุกเฉินไอซียูตามโรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้อีกใน 2 สัปดาห์ เตรียมบังคับล็อกดาวน์รอบใหม่ 1 เดือน นายฯเยอรมนีเตรียมประกาศปิดผับบาร์รอบใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่งถึงกว่า 4 แสนคน อังกฤษก็ไม่น้อยหน้ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากถึงกว่า 1 ล้านคน

สำนักข่าวต่างประเทศยังเกาะติดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในหลายสิบประเทศ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกในวันเดียวอยู่ที่ 459,003 คน ถือว่าทะลุหลัก 4 แสนคนติดต่อกันครบ 1 สัปดาห์ ทำให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 44.4 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.17 ล้านคน โดยที่สหรัฐฯ ศูนย์โรคติดต่อมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์เปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อใน 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 491,000 คน ยอดติดเชื้อในประเทศกลายเป็น 9.08 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 232,000 คน ขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐฯ ทำรายงานสรุปผลงานประจำปีของรัฐบาล มีหัวข้อหนึ่งอ้างว่า ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สำเร็จ

สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคยุโรปที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดระลอกสอง นายฌอง คาสเตกซ์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เผยว่า หากไม่มีการสกัดกั้นไวรัสอย่างเข้มงวด จะทำให้ห้องฉุกเฉินไอซียูตามโรงพยาบาลต่างๆ ไม่สามารถรับ

ผู้ป่วยได้อีกภายใน 2 สัปดาห์ สื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่า รัฐบาลฝรั่งเศสอยู่ระหว่างหารือ บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เป็นเวลา 1 เดือน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมในฝรั่งเศสเพิ่มเป็น 1.2 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 85,500 คน

หนังสือพิมพ์บิลด์ของเยอรมนี รายงานว่า นางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี อยู่ระหว่างการหารือแผนการปิดผับบาร์ร้านอาหารรอบใหม่ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็น 463,419 คน เสียชีวิตกว่า 10,200 คน นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติสกายโรป (ACI) ประเมินว่าภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้า ทำอากาศยานนานาชาติ 193 แห่งจากทั้งหมด 980 แห่งในยุโรป จะตกอยู่ในสภาพล้มละลาย หากอัตราการใช้บริการสายการบินยังไม่ฟื้นตัวภายในสิ้นปี

ที่อินเดีย พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 43,893 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมทะลุ 8 ล้านคนอย่างเป็นทางการ เสียชีวิตรวมกว่า 120,000 คน ที่บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 5.44 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 158,000 คน ขณะที่อังกฤษ อาจกลายเป็นประเทศที่ 9 ของโลกที่มียอดผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคนในเร็วนี้ หลังยอดผู้ติดเชื้อรวมในประเทศอยู่ที่ 917,575 คน เสียชีวิตกว่า 45,300 คน เป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 22,885 คน

ขณะที่สถานการณ์ในไทยวันเดียวกัน ไทยพบผู้ป่วยใหม่อีก 13 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวในสถานที่ของรัฐ โดยมาจากจอร์แดน 4 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 คน อังกฤษ 2 คน สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ เยอรมนี ฝรั่งเศส รัสเซีย ประเทศละ 1 คน

ที่ลานพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก หลังมีการเปิดด่านเพื่อให้นักค้าสินค้าแบบนิวนอร์มอล ระหว่างรถสินค้าไทยกับรถสินค้าเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. โดยใช้แท่งแบรีเออร์กั้นพื้นที่ ลานจอดรถหน้าด่านศุลกากรแม่สอด สำหรับจอดรถฝั่งไทยกับรถฝั่งเมียนมาไม่ให้ปะปนกัน เป็นจุดเซฟตี้โซนเพื่อลดการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังมีคนขับรถเมียนมาเดินข้ามแนวแท่งแบรีเออร์เข้ามา นายพงศศิริตัน ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก จึงสั่งการให้นายชัยพฤกษ์ ธีษฐานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นำลวดหนามทึบพรางกันเสริมระหว่างแท่งแบรีเออร์อีกชั้น เพื่อป้องกันการข้ามจุดเซฟตี้โซน ขณะที่รถสินค้าขนาดใหญ่สามารถข้ามไปส่งสินค้าในพื้นที่เซฟตี้โซนของฝั่งเมียนมาที่จัดไว้โดยเฉพาะและต้องส่งสินค้าให้เสร็จกลับเข้าประเทศไทยไม่เกิน 7 ชั่วโมง หากเกินจะต้องถูกกัก 14 วัน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

## กทม.ถึงหมอเกษียณคุณมาใช้บัตรทอง

พญ.ณัฐนี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง หน่วยบริการประจำ ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการแม่ข่าย ซึ่งในส่วหน่วย กทม. เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริการปฐมภูมิจะมีประชากรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 8,000-10,000 คน ได้ยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่น และขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญชวน เช่นเดิม แต่ประชากรเหล่านี้จะเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิใด คลินิกเอกชนให้มาเข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพนั้น ในช่วงเปลี่ยน ก็ได้ในเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นเดียวกัน ซึ่งคลินิกจะได้รับ ผ่านนี้ให้มีประชาชนมารับบริการที่ศูนย์มากขึ้น 50% จากเดิม 156 ราย/วัน ค่าใช้จ่ายตามผลงานที่บริการจริง ทั้งนี้ หากสิ้นปีงบประมาณเหลือ สปสช. เพิ่มขึ้น 240 ราย/วัน ซึ่งเมื่อมีปริมาณผู้รับบริการมากขึ้น ทางศูนย์ได้เชิญ ก็จะกระจายเงินก่อนนี้กลับไปยังหน่วยบริการทั้งหมด ส่วนการส่งต่อผู้ป่วย ในรูปแบบใหม่นี้ สปสช. จะจัดหาโรงพยาบาลรับส่งต่อให้ โดยแบ่งกลุ่ม โรงพยาบาลตาม โซนของ กทม. 6 พื้นที่ ทำให้หน่วยบริการมีโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้ทุกคน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน รับส่งต่อเพิ่มเติม และในกรณีที่เตียงโรงพยาบาลในหน่วยบริการเต็ม ความดันโลหิตสูง จากเขตดินแดงและเขตโกกัลเคียง สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือข้ามเขตได้ ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกัน ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ขับเคลื่อน นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า ส่วนที่กังวลว่าการเปิดให้เข้ารับบริการปฐมภูมิ ระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ "รักษาปฐมภูมิ ทุกที่ในเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น" ที่ ทุกที่ในเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น อาจทำให้เกิดที่ซ้ำซ้อนได้ นั้น นำร่องในพื้นที่ กทม. เริ่มวันที่ พ.ย. 63 นั้น ตาม สปสช. ขอย้ำว่าการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่หน่วยบริการทุกครั้ง ผู้ป่วย นโยบายนี้ หน่วยบริการจะมีทั้ง "หน่วยบริการ ต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและการเข้ารับบริการ ซึ่งจะมีการ ปฐมภูมิ" และ "หน่วยบริการร่วม" โดยมีศูนย์ เชื่อมต่อข้อมูลกันในเครือข่ายบริการ ทำให้ทราบผู้ป่วยเข้ารับบริการ บริการสาธารณสุข กทม. และ โรงพยาบาลที่เป็น ที่หน่วยบริการใดบ้าง จะช่วยป้องกันปัญหาได้.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้า 1

## ไฟเขียวเรือสำราญ

มาเที่ยวไทย  
ตั้งกฎเหล็ก  
กักตัว14วัน

ผ่านฉลุยเรือสำราญ-  
เรือยอชท์เข้าไทย “क्रम.”  
เคาะ ♦ อ่านต่อหน้า 11

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**เรือสำราญ** □ ต่อจากหน้า 1

มีเงื่อนไขต้องกักตัว 14 วัน-หลักฐานถูกต้อง-มีประกันสุขภาพ “กรมควบคุมโรค” เร่งติดตามผู้สัมผัสแหม่มฝรั่งเศสอีก 2 ราย หลังออกจากเกาะสมุยไปแล้ว “สบค.” เผยรักษาหายอีก 19 ราย คิดเชื้อใหม่ 13 ราย มาจากฝรั่งเศส-สหรัฐ-บังกลาเทศ-จอร์แดน-เยอรมนี-รัสเซีย-อังกฤษ-ยูเออี มีพระป่วยด้วย 2 รูป

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรกรณีพิเศษ เช่น เรือสำราญหรือเรือกีฬาหรือเรือยอชต์ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และต้องมีหลักฐานครบถ้วน โดยกักตัวอย่างน้อย 14 วัน และมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการตรวจรักษาโควิด โฉงเงิน 1 แสนเหรียญ ต้องมีหลักฐานชำระเงินการเข้าจองสถานที่เพื่อจอดเรือ โดยจะอนุญาตให้อยู่ในไทย 90 วัน หากครบแล้วขอยุ่ต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้ได้ตรวจค้นหาเชิงรุกคนใน อ.แม่สอด จ.ตาก อีกกว่า 1 พันคน ผลเป็นลบ หลังพบหญิงแหม่มฝรั่งเศสติดเชื้อ ที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีมากและเริ่มเปิดพรมแดนอีกครั้ง ส่วนผู้สัมผัสที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ยังเหลืออีก 3 คน เป็นคนขับแท็กซี่ 2 คน อีกคนไปเที่ยวบาร์แห่งเดียวกันตามเจอตัวแล้ว 1 นำไปกักตัวและตรวจหาเชื้อแล้ว ส่วนอีก 2 คนทราบว่าจะออกจากพื้นที่เกาะสมุยแล้วอยู่ระหว่างติดตามตัว

ขณะที่ นพ.ชเรศ ภิรมย์ทวีวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุว่า หลังจากแหม่มชาวฝรั่งเศสติดเชื้อในสถานกักกันทางเลือก และพบเชื้อติดค้างในฟีดเนสว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมาตรการ 1.ให้โรงแรมแห่งนี้หยุดรับคนเพิ่ม 2.เข้มงวดการกำจัดเชื้อในจุดต่าง ๆ 3.ให้ผู้พักทั้งหมดอยู่ในห้อง ไม่อนุญาตให้ออกมาใช้พื้นที่

ส่วนรวม หากสถานที่กักตัวไม่ได้มาตรฐาน จะมีการลงโทษ คือ 1.สั่งให้ปรับปรุง 2.สั่งระงับรับคนเข้าพักเพิ่ม 3.ถ้าไม่ได้มาตรฐานมาก เช่น ไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนด จนมีกรณีติดเชื้อและแพร่เชื้อไปคนอื่น จะเพิกถอนการใช้เป็นสถานที่กักตัว

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดในไทย ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เจอในสถานที่กักกันทั้งหมด แบ่งเป็น 1.มาจากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย เป็นชายฝรั่งเศสอายุ 49 ปี อาชีพนักธุรกิจ 2.มาจากสหรัฐ 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 62 ปี อาชีพพนักงานขับรถส่งอาหาร 3.มาจากประเทศบังกลาเทศ 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 35 ปี อาชีพลูกเรือบรรทุกน้ำมัน 4.มาจากประเทศจอร์แดน 4 ราย เป็นนศ.ชายไทยอายุ 21, 23, 25 และ 30 ปี 5.มาจากประเทศเยอรมนี 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 51 ปี อาชีพแม่บ้าน 6.มาจากประเทศรัสเซีย 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง 7.มาจากประเทศอังกฤษ 2 ราย เป็นพระภิกษุสงฆ์ไทย 2 ราย อายุ 28 และ 30 ปี 8.มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 22 และ 40 ปี อาชีพพนักงานวดสปา

ขณะนี้มียอดผู้ป่วยอยู่ที่ 3,759 ราย รักษาหายแล้วเพิ่มอีก 19 ราย รวมรักษาหาย 3,561 ราย เสียชีวิตอยู่ที่ 59 ราย รักษาตัวใน รพ. 139 ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 44,236,745 ราย รักษาหาย 32,444,043 ราย เสียชีวิต 1,171,308 ศพ สหรัฐติดเชื้อสูงสุด 9,038,030 ราย ตามด้วยอินเดีย 7,988,853 ราย บราซิล 5,440,903 ราย รัสเซีย 1,547,774 ราย ฝรั่งเศส 1,198,695 ราย

ขณะที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายอัลเบิร์ต บัวร์ลา ประธานฝ่ายบริหารของบริษัทไฟเซอร์ บริษัทขายยาใหญ่มีสำนักงานอยู่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐ ระบุว่า ไฟเซอร์จะผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 40 ล้านโดสในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะผลิตได้ถึง 100 ล้านโดสภายในเดือน มี.ค.ปีหน้า.

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 3

## เพิ่มหมอ-เภสัชรับผู้ป่วยพุ่ง50%

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. พญ.ณัฐณี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงเปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกสัญญากับคลินิกชุมชนอบอุ่นไปเมื่อเร็ว ๆ นี้และขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญชวนคลินิกเอกชนให้มาเข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพนั้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้มีประชาชนมารับบริการที่ศูนย์ฯ มากขึ้น 50% จากเดิม 156 ราย/วันเพิ่มเป็น 240 ราย/วัน ทั้งนี้โดยปกติแล้วศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เป็นศูนย์ที่มีผู้ป่วยมารับบริการมากเป็นอันดับ 1 ของศูนย์ฯ ทั้งหมดของ กทม. และเปิดตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม วันจันทร์-ศุกร์ อยู่แล้ว โดยให้บริการตรวจรักษาโรคระหว่าง 08.00-12.00 น. และ 16.00-20.00 น. ส่วนช่วงบ่ายจะให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับคนปกติที่ไม่ป่วย ประกอบด้วยวันจันทร์ให้บริการฝากครรภ์ อังคาร/พฤหัสบดีคลินิกเด็ก

สุขภาพดี พุชเป็นคลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรี แต่เมื่อมีปริมาณผู้รับบริการมากขึ้น ทางศูนย์ฯ ได้เชิญแพทย์ที่เกษียณแล้วและเภสัชกรพาร์ทไทม์มาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทุกคน

“ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มากจะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากเขตดินแดงและเขตใกล้เคียง ซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้คนไข้คิดหวัดกลับบ้านจึงพยายามตรวจรักษาทุกคนที่เข้ามา โดยจากปกติเรามีห้องตรวจ 5 ห้อง มีแพทย์ออกตรวจ 3 คน/วัน แต่ตั้งแต่มีคนไข้เยอะขึ้นก็เพิ่มจำนวนแพทย์เป็น 4-5 คน/วัน รวมทั้งเพิ่มเภสัชกรอีกจำนวนหนึ่งในช่วงครึ่งวันเช้าเพื่อให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าคนไข้มีแนวโน้มเยอะขึ้นไปอีก เราจะเปิดบริการตรวจรักษาโรคเพิ่มในช่วงบ่ายวันพุธหรือศุกร์ แต่ขณะนี้ยังสามารถรองรับได้อยู่ คนไข้ยังไม่ต้องคิดหวัดกลับบ้าน” พญ.ณัฐณี กล่าว.

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 11

## โรคอาร์เอสวีระบาดหนักในเด็ก

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในระยะนี้มีผู้ป่วยทั้งผู้ใหญ่และเด็กเข้ารับการรักษาอาการ และพบแพทย์ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดจำนวนมาก ซึ่งจัดเป็นกลุ่มโรคที่มากับฤดูกาลที่เกิดขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากในระยะนี้คือโรคอาร์เอสวีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ผู้ป่วยเด็กที่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูเด็กของ รพ. 5 ราย ซึ่งต้องเฝ้าติดตามอาการและรักษาตามอาการจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิด

“โรคอาร์เอสวีที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจตอนล่างซึ่ง รพ.มีห้องผู้ป่วยฉุกเฉินและห้องไอซียูเด็กที่สามารถรับมือกับผู้ป่วยโรคอาร์เอสวีทั้งหมด 11 เตียง และโรคนี้หากรักษาไม่ทันมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิดจนถึง 2 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยอาการบ่งชี้ที่สำคัญคือไอเยอะ หายใจไม่ออก ไข้สูง ตัวลาย ตัวเย็น กินไม่ได้และมีอาการซึม ให้รีบนำบุตร-หลานมาพบแพทย์ทันที”

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**โควิดเขย่าโลก**  
**สธ.จับตาดัดเชื้อพุ่ง4แสน/วัน**  
**ย้ำไทยเฝ้าระวังชายแดน**  
**เน้นติดเมียนมา-มาเลย์**

ศบค.พบป่วยโควิดอีก 13 ราย จาก 8 ประเทศ มีพระด้วย 2 รูป สธ.แถลงเป็นห่วงสถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลกไม่ดีขึ้น วิกฤติต่อเนื่อง ยอดป่วยใหม่พุ่งวันละ 4 แสน ชี้เมืไทย สถานการณ์

▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

## โควิด-19

ค่อนข้างดี แต่ต้องเฝ้าระวังชายแดนโดยเฉพาะที่ติดเมียนมา-มาเลเซีย ที่ยังมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ช้าคนไทยเพิ่มมาตรการสาธารณสุขต่อไป สื่อต่างประเทศรายงานจำนวนคนติดเชื้อทั่วโลกพุ่งกว่า 44 ล้านแล้ว สหรัฐชาติเดียวทะลุกว่า 9 ล้าน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ 13 ราย มาจาก 8 ประเทศเข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐ ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,759 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วเพิ่ม 19 ราย ยอดสะสมผู้ที่รักษาหายแล้ว 3,561 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิต 59 ราย รักษาในโรงพยาบาล 139 ราย

### ไทยป่วย 13 จาก 8 พท. มีพระด้วย

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 13 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มาจากฝรั่งเศส 1 ราย เป็นชายสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 49 ปี อาชีพนักธุรกิจ เดินทางมาเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านั้น 1 ราย ตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ 2.มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพพนักงานขับรถส่งอาหาร ตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ 3.ผู้ที่มาจากบังกลาเทศ 1 ราย ชายไทย อายุ 35 ปี อาชีพลูกเรือบรรทุกน้ำมัน ตรวจพบเชื้อ มีอาการไอและมีเสมหะ

4.มาจากจอร์แดน 4 ราย เป็นนักศึกษาชาวไทย อายุ 21, 23, 25, 30 ปี มาเที่ยวบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านั้น 6 ราย ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 5.มาจากเยอรมนี 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 51 ปี อาชีพแม่บ้าน ตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 6.มาจากกรีซเซีย 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง ตรวจพบเชื้อ ไอแห้ง หอบเหนื่อย 7.มาจากสหราชอาณาจักร 2 ราย เป็นพระสงฆ์ไทย 2 ราย อายุ 28, 30 ปี ทั้งสองรูปผลตรวจพบเชื้อ แต่รูปแรกมีอาการไอ ส่วนรูปที่ 2 มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกและเสมหะส่งตัวไปรักษาที่รพ.บางจาก 8.มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 2 ราย

เป็นหญิงไทย อายุ 22, 40 ปี อาชีพพนักงานนวด/สปา ผลพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

### สร.จับตาโควิดโลกพุ่งวันละ 4 แสน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์ทั่วโลกระบาดแนวโน้มไม่ดีขึ้นเลย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดิมหลายเดือนก่อนอัตราผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันอยู่ที่ 2-3 แสน ล่าสุด อัตราผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ประมาณวันละ 4 แสนราย อัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันเป็นวันละประมาณ 7 พันราย ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ สหรัฐ อินเดีย บราซิล และประเทศแถบยุโรป ซึ่งเป็นการระบาดระลอก 2 ที่รุนแรงกว่ารอบแรกมาก โดยบางประเทศยอมให้ติดเชื้อในจำนวนที่รับมือได้ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ แต่มีบางประเทศเริ่มมีอัตราป่วยเกินศักยภาพของสถานพยาบาลรองรับ จึงอยู่ระหว่างพิจารณาปรับมาตรการรับมือ

### ย้ำไทยเฝ้าระวังด้านติดมาเลย์-เมียนมา

นพ.ธนรักษ์กล่าวต่อว่า สำหรับไทยสถานการณ์ค่อนข้างดีมาก แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นที่ด้านติดมาเลเซีย ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง และเมียนมา สถานการณ์ค่อนข้างชะลอตัว โดยที่อ.แม่สอด จ.ตาก หลังพบคนขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อเข้ามาในไทยและติดตามสอบสวนโรค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 รายตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้ตรวจค้นหาเชิงรุกกว่า 1 หมื่นราย ตรวจเพิ่มอีก 1,000 คน ไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม สถานการณ์ที่แม่สอดถือว่าดีมาก และเริ่มเปิดพรมแดนอีกครั้ง

### รอผลผู้สัมผัสสาวฝรั่งเศสอีก 80 คน

ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนโรคที่เกี่ยวกับกรณีหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นั้น นพ.ธนรักษ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ติดตามผู้สัมผัสที่เกาะสมุยได้เกือบหมดแล้ว จากที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 46 คน และเก็บตัวอย่างไว้ทั้งหมด 41 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ยังเหลือคนขับแท็กซี่ 2 คนและคนที่ไปที่บาร์แห่งเดียวกันกับผู้ป่วยอีก

3 คน ซึ่ง 1 รายพบตัวแล้วนำเข้ากักตัวและตรวจเชื้อ ส่วนอีก 2 คน ทราบว่าออกจากพื้นที่สมุยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามตัว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้สัมผัสผู้ป่วยที่เกาะสมุยถ้านับจำนวนวันแล้วก็ใกล้ครบ 14 วันแล้ว ขณะที่กลุ่มเสี่ยงยังมีอยู่ 80 คนจะติดตามให้ครบและเฝ้าระวังต่อไปครบ 14 วัน

### เคาะยกเครื่องที่กักตัว ASQ สัปดาห์หน้า

ด้านนพ.เชรศ กฤษณ์ยวีร์วิงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการหลังพบหญิงชาวฝรั่งเศส อายุ 57 ปี ติดโควิดในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ)) และพบเชื้อตกค้างภายในฟิตเนสของ ASQ ว่า กรณีที่เกิดขึ้นใน ASQ จ.สมุทรปราการนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมาตรการออกมาคือ 1. ให้โรงแรมแห่งนี้หยุดรับคนเพิ่ม 2. ให้เข้มงวดการปฏิบัติตามแนวทางจำกัดการติดเชื้อในจุดต่างๆ และ 3. เนื่องจากอยู่ระหว่างการหาข้อมูลการสอบสวนโรคจึงให้ผู้เข้าพักทั้งหมดอยู่แต่ในห้องไม่อนุญาตให้ออกมาใช้พื้นที่ส่วนรวม และหลังผู้เข้าพักอาศัยพ้นระยะกักตัวครบถ้วนแล้วก็จะทำความสะอาดเพิ่มเติม

นพ.เชรศกล่าวต่อว่า นอกจากนี้เดิมการพิจารณาว่า โรงแรมไหนผ่านได้รับเลือกเป็นสถานที่กักกันทางเลือก หรือ ASQ จะมีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่ตรวจประเมิน แต่ขณะนี้กรณี ASQ เป็นเรื่องระยะยาว จึงต้องมีกลไกตรวจประเมินให้ชัดเจนเป็นระบบ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานทำหน้าที่ติดตามดำเนินการของ ASQ ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะลงไปตรวจเยี่ยมเป็นระยะๆ ตรวจเยี่ยมเป็นระยะ แต่ตัวเลขการป่วยใน ASQ ไม่ได้มาก ที่ผ่านมาพบติดเชื้อเพียง 0.42% อย่างไรก็ตามหากตรวจพบสถานที่กักตัวทางเลือกไม่ได้มาตรฐาน จะลงโทษตามขั้นตอนคือ

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด-19

1.สั่งปรับปรุง 2.สั่งระงับการรับผู้เข้าพักเพิ่ม และ 3.ถ้าไม่ได้มาตรฐานมาก ๆ จนทำให้มีคนคิดและแพร่เชื้อต้องเพิกถอนการเป็น ASQ ขณะนี้ สบส. โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน อยู่ระหว่างพิจารณาจัดกลุ่มผู้เข้าพักใน ASQ เบื้องต้นแบ่งเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำคือในประเทศต้นทางที่มีจำนวนผู้ป่วยเยอะหรือไม่ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบควบคุมโรคหรือไม่ โดยเรื่องเหล่านี้จะประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้า

**กรม.อนุมัติต่อพรก.ถูกเงินครั้งที่8**  
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.)ว่า ที่ประชุมรับทราบการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งที่ 8 ในการประกาศใช้

**นายกฯตรวจระบบคัดกรองนทท.สมุย**  
นายอนุชาแถลงต่อว่า กรม.เห็นชอบประชุมกรม.เป็นทางการนอกสถานที่ (กรม.สัญจร)วันที่ 2-3 พฤศจิกายน ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.สุราษฎร์ธานี และประชุมกรม.สัญจรที่ภูเก็ต โดยวันที่ 2 พฤศจิกายน นายกฯ จะลงพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย จากนั้นจะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) และเดินทางไปสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อติดตามผู้เดินทางเข้า-ออกเกาะสมุย จากนั้นช่วงบ่ายจะไป จ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

**ไฟเขียวเรือยอตร์-เรือสำราญเข้าไทย**  
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมกรม.เพิ่มเติมกรณีอนุญาตให้คนต่างด้าวบางกลุ่มอยู่ในราชอาณาจักรกรณีพิเศษเป็นการอนุญาตให้เรือสำราญ หรือเรือกีฬา หรือเรือยอตร์ เข้ามาในราชอาณาจักรได้

ซึ่งต้องเป็นบุคคลต่างด้าวประสงค์มาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ กลุ่มบุคคลผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่มาจากประเทศเสี่ยงต่ำ หรือปานกลางตามการจัดกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่อนคลายเป็นพิเศษสำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทยให้เข้าไทยได้ โดยต้องกักตัว 14 วัน และมีหลักฐานเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ และเรือกีฬา

นอกจากนี้ ต้องมีหลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองการตรวจรักษาโควิด-19 วงเงิน 1 แสนเหรียญสหรัฐ ตลอดเวลาที่อยู่ในไทย และต้องมีหลักฐานชำระเงินเข้า ของสถานที่เพื่อจอดเรือ อีกทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมเจ้าท่า ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญ และเรือกีฬาที่เข้ามาในน่านน้ำไทย สำหรับบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาโดยเรือยอตร์ ต้องผ่านคุณสมบัติข้างต้น และได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภท Special Tourist Visa (STV) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 2 พันบาท และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน อย่างไรก็ตาม หากครบ 90 วันแล้ว สามารถขออนุญาตต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน ซึ่งเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

**ทั่วโลกติดเชื้อทะลุ44ล้านราย**  
สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 44,236,745 ราย ผู้ที่มีอาการรุนแรง 79,922 ราย รักษาหายแล้ว 32,444,043 ราย เสียชีวิต 1,171,308 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา มีจำนวน 9,038,030 ราย ตามด้วยอินเดีย 7,988,853 ราย บราซิล 5,440,903 ราย รัสเซีย 1,547,774 ราย ฝรั่งเศส 1,198,695 ราย

**ฝรั่งเศสดับกว่า500ถึงเพิ่มกฎเข้ม**  
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสเผยรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้ติดเชื้อสะสมมีจำนวนอย่างน้อย 1,198,695 คน เพิ่ม 33,417 คน เพิ่มขึ้นมากถึง 60% ขณะที่สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในฝรั่งเศสมีอย่างน้อย 35,541 คน เพิ่มขึ้น 523 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ภายในวันเดียว มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวด โดยนายก รัฐมนตรีมีอง กัสเต็กซ์ ยอมรับว่า ยังไม่สามารถควบคุมวิกฤติโควิดระบาด ระลอกสองได้ ขอให้ทุกภาคส่วนในฝรั่งเศส เพิ่มความร่วมมือเพื่อปกป้องชีวิตของทุกคน และระบุว่า อาจเพิ่มเติมการบังคับใช้ มาตรการบางอย่างเพิ่มเติม นอกเหนือจาก เคอร์ฟิวที่ใช้อยู่ตอนนี้

## อิตาลีติดเชือบุคคลใหม่อีกรอบ

กระทรวงสาธารณสุขของอิตาลี รายงานว่า รอบ 24 ชั่วโมงขึ้นขึ้น ผู้ป่วยใหม่ 21,994 คน เป็นสถิติรายวัน สูงสุดตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อคนแรก เพิ่ม จำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 564,778 คน รักษาหายแล้ว 271,988 คน เพิ่มขึ้น 3,362 คน และเสียชีวิต อย่างน้อย 37,700 คน เพิ่มขึ้น 221 คน ขณะเดียวกันยังมีการประท้วงต่อต้าน มาตรการควบคุมทางสังคมครั้งใหม่ทั่ว อิตาลี ตามเมืองใหญ่หลายแห่งวันที่สอง ติดต่อกัน

## ทั่วโลกติดพุ่ง 444 ล้าน - สหรัฐทะลุ 9 ล้าน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับ จนถึงช่วงเย็นวันที่ 28 ตุลาคม 2563 พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 44,322,719 ราย ผู้เสียชีวิต 1,173,189 ราย รักษา หาย 32,486,703 ราย สหรัฐ มีผู้ติด เชื้อ 9,039,170 ราย เสียชีวิต 232,101 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 7,990,322 ราย เสียชีวิต 120,054 ราย บราซิล ติดเชื้อ 5,440,903 ราย เสียชีวิต 157,981 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,563,976 ราย เสียชีวิต 26,935 ราย ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 1,198,695 ราย เสียชีวิต 35,541 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้า 1

กรม.เปิดไฟเขียว  
เรือสำราญ-ยอชต์  
โควิดโลกพุ่ง45ล.  
กรม.ไฟเขียวนักท่องเที่ยวเรือสำราญ  
-ยอชต์ ไทยป่วยใหม่ 13 ราย  
จาก ตปท. (อ่านต่อหน้า 9)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

**ต่อจากหน้า 1**

**โควิด**

**ไทยป่วยใหม่ 13 ราย จากตปท.**

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เพชฌกูศชัยข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย รวมสะสม 3,759 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,451 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 811 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,561 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 139 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,759 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จันทบุรี 2,052 ราย ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 743 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 745 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 1 ราย 2.บังกลาเทศ 1 ราย 3.จอร์แดน 4 ราย 4.เยอรมนี 1 ราย 5.สหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ 2 ราย 6.ฝรั่งเศส 1 ราย 7.รัสเซีย 1 ราย และ 8.สหราชอาณาจักร 2 ราย พระสงฆ์ สัญชาติไทย อายุ 28 และ 30 ปี ทั้งนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 459,020 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 44,236,745 ราย อาการรุนแรง 79,922 ราย รักษาหายแล้ว 32,444,043 ราย เสียชีวิต 1,171,308 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 9,038,030 ราย เป็นรายใหม่ 75,072 ราย 2.อินเดีย จำนวน 7,988,853 ราย เป็นรายใหม่ 42,965 ราย 3.บราซิล จำนวน 5,440,903 ราย เป็นรายใหม่ 29,353 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 1,547,773 ราย เป็นรายใหม่ 16,550 ราย 5.ฝรั่งเศส จำนวน 1,198,695 ราย เป็นรายใหม่ 33,417 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 147 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,466 ราย ยอดสะสมรวม 47,666 ราย

**สธ. ชันนอตสถานกักกันโควิด**

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลงมาตรฐานการจัดการสถานกักกันโรค (Quarantine) ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศว่า สถานกักกันโรคทางเลือกในปัจจุบันมีโรงแรมเข้าร่วมแล้ว 131

แห่ง รวม 13,004 ห้องพัก ผ่านการประเมินแล้ว 101 แห่ง แสดงให้เห็นว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านมาตรฐานการประเมิน ส่วนสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด มีจำนวน 21 แห่ง รวม 1,466 ห้องพัก ได้แก่ กูเก็ท 8 แห่ง สุราษฎร์ธานี 10 แห่ง และบุรีรัมย์ ชลบุรี ปราจีนบุรี จังหวัดละ 1 แห่ง ส่วนกรณีที่พักล่าสุดที่เป็นกรณีติดเชื้อจากสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก คณะทำงานด้านวิชาการ สธ. ได้ตรวจประเมินพบว่า มีหลายจุดที่ต้องทบทวนจุดสำคัญ เช่น การออกจากห้องเพื่อมาออกกำลังกาย การอนุญาตให้เข้าทำความสะอาดห้องพักทุก 2 วัน บางโรงแรมมีการปะปนในการให้บริการ มอบให้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานประมุขเพื่อจะปรับอย่างไรให้ปลอดภัย แต่ยังคงดูแลผู้เข้าพักตัวให้ได้ รับความสะดวกสบายพอสมควร แต่ยึดหลักความปลอดภัย แนวทางเบื้องต้น คือ การอนุญาตให้ผู้กักตัวใช้อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานกักกันโรค ตามกลุ่มประเทศเสี่ยงที่คณะกรรมการโรคติดเชื้อประเมินทุกวัน ที่ 15 และ 30 ของเดือน โดยแบ่ง 3 กลุ่ม คือ สีเขียว เป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ สีเหลือง เป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงปานกลาง และสีส้ม เป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง

**กรม.ไฟเขียวนักท่องเที่ยวชอร์ต**

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยจะออกประกาศให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว

STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วันหลังจากมีประกาศบังคับใช้ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีคุณสมบัติที่กำหนดของคนต่างด้าวที่มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว STV ดังนี้ เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา หรือเรือยอชต์ ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และยินยอมกักตัวภายในเรือไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมกับมีหลักฐานเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา

**ทำประกันสุขภาพ-อยู่นาน 90 วัน**

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังต้องมีหลักฐานการสมัครทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรคโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐ ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท และมีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าในการเข้าจองสถานที่จอดเรือ พร้อมปฏิบัติตามประกาศของกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือยอชต์ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย สำหรับบุคคลต่างด้าวที่มากับเรือยอชต์ ที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้นแล้วจะขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว STV จะเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา อย่างไรก็ตาม ให้ผ่อนผันสำหรับกรณีเรือยอชต์เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาในน่านน้ำไทยกรณีที่ประกาศจะมีผลบังคับใช้ กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว STV ได้เป็นเวลา 30 วัน หลังจากที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ครม.กำหนดอยู่

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

ในไทยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน โดยให้คนต่างด้าวยื่นคำขอและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม. รับผิดชอบการประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 โดยถือเป็นครั้งที่ 8 ที่มีการต่ออายุการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

## โคราชถกจัดงาน'บิกเมาท์เทน'

ที่ จ.นครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้องประชุมหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาวาระการจัดกิจกรรม Big Mountain Music Festival 11 "บิกเมาท์เทน มิวสิค เฟสติวัล 11" หรือมันใหญ่มาก 11 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม ที่ The Ocean เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อนำมาพิจารณาขอมติเห็นชอบอนุญาตจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนหลายหมื่นคน

นายยุทธนา บุญอ้อม หรือป่าเตี๊ยม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้างาน

Showbiz บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน Big Mountain Music Festival 11 เปิดเผยว่า กิจกรรมได้จัดขึ้นบนพื้นที่ 448 ไร่ หรือ 716,800 ตารางเมตร (ตร.ม.) ที่จัดงาน 224 ไร่ หรือ 358,400 ตร.ม. ที่กางเต็นท์ 40 ไร่ หรือ 64,000 ตร.ม. พื้นที่สามารถจุผู้ชมได้ 1.5 แสนคน แต่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 5 หมื่นคน โดยใช้แนวทาง 5 ส. สู้โควิด ได้แก่ 1.สะอาด สถานที่สะอาด มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ครอบคลุมและทั่วถึง 2.สวมหน้ากาก ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่การจัดแสดงและอนุญาตให้ถอดหน้ากากเมื่ออยู่ในโซนอาหาร 3.สงวนระยะ จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ การเข้าห้องน้ำ โซนอาหาร เพื่อลดความแออัดได้แจกเสื้อส่วนตัว 4.สอดส่อง สแกนบัตรประจำตัวประชาชนและผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ 5.สื่อสาร ผ่านระบบออนไลน์ โดยติดสายรัดข้อมือ RFID ช่วยติดตาม สอดส่องจำกัดจำนวนผู้ชมในแต่ละพื้นที่

น.พ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า คณะกรรมการต้องลงพื้นที่ประเมินผลการพิจารณามาตรการต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

## โควิดทั่วโลกใกล้แตะ45ล้านคน

ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่ทะลุ 44,301,051 คนแล้ว เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยล้านคนในเวลาเพียง 2 วัน เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงการแพร่ระบาดระลอก 2 ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรป

และอเมริกา ประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นหลักหมื่นมี 14 ประเทศโดยสหรัฐอเมริกา นำโด่งที่ 74,993 ตามด้วยอินเดีย 42,965 ฝรั่งเศส 33,417 บราซิล 29,353 อังกฤษ 22,885 อิตาลี 21,994 สเปน 18,418 รัสเซีย 16,550 ไอร์แลนด์ 16,300 สาธารณรัฐเช็ก 15,663 อาร์เจนตินา 14,308 เยอรมนี 13,161 เบลเยียม 12,687 และเนเธอร์แลนด์ 10,292

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อหลักล้านมี 8 ประเทศ โดยสหรัฐยังทำสถิติมีผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดทะลุ 9,038,030 ตามด้วยอินเดีย 7,990,322 บราซิล 5,440,903 รัสเซีย 5,663,976 ฝรั่งเศส 1,198,695 สเปน 1,174,916 อาร์เจนตินา 1,116,609 และโคลอมเบีย 1,033,218 ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 1,172,915 ราย มีเพียงสามประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลักแสนคือ สหรัฐ 232,084 บราซิล 157,981 และอินเดีย 120,054 ราย ส่วนจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วอยู่ที่ 32,484,198 คน

## ยุโรปเสียชีวิตเพิ่มขึ้น40%

โฆษกองค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับบีบีซีว่า จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันจากโควิด-19 ในยุโรปเพิ่มขึ้นเกือบ 40% เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และรัสเซีย เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเป็นอัตราเฉลี่ยของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งในสาม

องค์การอนามัยโลกยังเตือนด้วยว่า สิ่งที่น่าวิตกกังวลในขณะนี้คือหวั่นพังกผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่กำลังเป็นไปด้วยผู้ป่วยหนักจำนวนมาก แม้จะมีการบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในยุโรปอยู่ในระดับที่เข้มข้นและน่าวิตกกังวล

เมื่อถูกถามว่า การแพร่ระบาดระลอก 2 จะเลวร้ายกว่าครั้งแรกหรือไม่ โฆษกอนามัยโลกระบุว่า เราจะเห็นจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดที่แตกต่างออกไป แต่สิ่งที่ตึกคือโรงพยาบาลมีความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าเดิม และมีประสบการณ์จากการทำงานหนักที่ผ่านมา ขณะนี้อีกเรื่องหนึ่งคือผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากเป็นวัยรุ่น ซึ่งมักจะไม่กลายเป็นผู้ป่วยหนักแม้จะไม่มีการรับประกันก็ตาม สองปัจจัยนี้ทำให้เชื่อว่าคงจะไม่เห็นการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เห็นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

## อิตาลีประท้วงมาตรการเคอร์ฟิว

ด้านสถานการณ์ประท้วงในอิตาลีต่อมาตรการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการแพร่



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

ระบอบของโควิด-19 ระลอก 2 ยังเกิดความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องกันเป็นคืนที่ 2 โดยเฉพาะในมิลาโนและตูริน ที่ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอีกครั้ง ขณะที่ผู้ประท้วงหลายพันคนต่างตะโกนร้องหาเสรีภาพ และยังคงไม่พอใจต่อการสั่งปิดร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในช่วงเวลาค่าคืน ด้านเจ้าของธุรกิจพากันหันหน้าวิตกว่ามาตรการเคอร์ฟิวครั้งใหม่จะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุดรัฐบาลอิตาลีได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนัก ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร คนขับแท็กซี่ และธุรกิจบันเทิง เป็นเงินถึง 5 พันล้านยูโร หรือราว 184,670 ล้านบาท ความไม่พอใจต่อมาตรการคุมเข้มยังคงลุกลามไปในอีกหลายประเทศในยุโรป ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไปจนถึงชาวบ้านที่เจอกับมาตรการคุมเข้มมากขึ้น ขณะที่พวกเขายังคงดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอด

ที่ฝรั่งเศส ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง กล่าวกับประชาชนชาวฝรั่งเศสในวันที่ 28 ตุลาคม ว่าจะมีการหารือเพื่อกำหนดมาตรการคุมเข้มใหม่เพื่อควบคุมการระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ในการประชุมสภาความมั่นคงซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส หลังจากที่ทางการฝรั่งเศสได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวในหลายสิบเมืองไปก่อนหน้านี้แล้ว